

## แวดวง คนการเมือง

**6** **ข่าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35** แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา ถึง 4 พ.ย.นี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ซึ่งผ่านไปเมื่อวันที่ 20-23 มิ.ย.2562 อีกทั้งรัฐบาลยังได้กำหนดให้ช่วงการประชุมนี้เป็นวันหยุดยาวด้วย ชาวสารการเมืองภายในที่มีก็จะร้อนแรงจำเป็นต้องเบาลง พักผ่อนกันไปบ้างเช่นเดียวกับประชาชนปล่อยให้เป็นเวลาให้รัฐบาล **"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"** ทำหน้าที่ในการประชุมอย่างเต็มที่ เพื่อปรึกษาหารือกับนานาประเทศถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ...●

โดยการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญ เช่น การผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP), การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน, การร่วมกันเปิดตัวศูนย์ DELSA คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน และการร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup) ปี 2034 เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งที่ 35 นี้จะมีสาระสำคัญอะไรบ้างก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไป ...●

ทางด้านนักวิชาการอย่าง **"โกวิท วงศ์สุรวัฒน์"**

**สุรวัฒน์** อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์ทวิตเตอร์ว่า "เรื่องการประชุมอาเซียนที่เมืองไทยขณะนี้ประชาชนคนไทยรู้แล้วว่าจะทำอาหารชนิดพิเศษเลิศเลออะไรบ้างให้ผู้เข้าประชุมกินกัน แต่มาประชุมเรื่องอะไร แล้วก็มาประชุมทำไม้นั้น ถ้ามองดูไม่มีใครรู้หรอก เพราะว่ามันสำคัญขนาดหยุดราชการปิดถนนที่เดียวจะครบ" ถึงข้อความจะออกแนวเสียดสี แต่พิจารณาแล้วก็จริงอยู่บ้าง ที่เรื่องราวในการประชุมเราไม่ค่อยทราบกัน ควรจะช่วยกันทำการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ...●

ที่การประชุมสัมพันธ์น้อยไปเพียงเรื่องเดียว ขึ้นอยู่กับคนที่เลือกรับข่าวสารด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ผลการประชุมที่เป็นรูปธรรมยังไม่ออกมา คนจะให้ความสนใจน้อยก็เป็นธรรมดา รอเวลาสักหน่อยดีกว่า ถ้าจะให้ดี อาจารย์ **"โกวิท"** ก็สามารถอธิบายสาระให้ความรู้ได้มากกว่าแค่เสียดสีเอาสนุกอย่างเดียว ...●

ลงใต้เสวนาต่อ **"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ"** หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ ไปร่วมเสวนาการแก้รัฐธรรมนูญ ที่ จ.พัทลุง อธิบายเรื่องการใช้งบประมาณโดยรัฐบาล **"พล.อ.ประยุทธ์"** ที่ผ่านมา



**โกวิท  
วงศ์สุรวัฒน์**



**ธนาธร  
จิ้งรุ่งเรืองกิจ**



**อนุทิน  
ชาญวีรกูล**



**นาภาพร  
เพชรจินดา**

และจริงอยู่ว่า การประชาสัมพันธ์หัวข้อในการประชุม ประเด็นการประชุม ซึ่งรัฐบาลก็ทำอยู่ แต่รูปแบบนี้ไม่เป็นรูปธรรมดึงดูดความสนใจได้เท่ากับเมนูอาหาร นั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนให้ความสนใจน้อยกว่าก็เป็นได้ ดังนั้นปัญหาไม่ได้

ใช้ชุดหนุนค่าสัมปทานโทรคมนาคมและชื่อเรือดำน้ำ คือตัวอย่างที่ชัดเจนของอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญให้ **"อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสูงส่งกว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้ง"** จริงอยู่ว่า รัฐบาล คสช.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่

รัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ถึงนายกฯ หน้าเดิมก็มาจากการเลือกตั้ง 8 ล้านเสียง ส่วนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคือ ส.ว. พุดไม่เคลียร์ก็จะโดนตำบดเบือนได้ ...●

นั่นไง “กรุงเทพโพสต์” โดยคุณยวีร์ชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่น ไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน” ผลปรากฏว่า “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข ขึ้นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม คิดเป็นร้อยละ 25.4 เรียกได้ว่าเป็นอานิสงส์แรง จากนโยบายพร้อมแอกชั่นในเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ กับแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ที่ได้ใจประชาชนไปจนเรตติ้งแซงนายกฯ กันทีเดียว ...●

น้ำตาจะไหล “ภาพร เพ็ชร์จินดา” ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึง “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส” ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า “ตอนนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปรียบเหมือนความหวังของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ 1 แห่งความยุติธรรมก็ได้” โห อวยกันขนาดนี้ทีเดียว เรื่องอะไรที่เป็นความหวัง ความยุติธรรม ยังไม่เห็นสักกะนิด เห็นแต่ตืดหล่มปม ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ ไม่จบ ...●

\*\*\*บีแอล\*\*\*